

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ ระหว่างกรมอนามัยกับกรมราชทัณฑ์

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ 5 เมษายน 2565 นำโดยนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ และนางรัชณี บุญเรืองศรี หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ ระหว่างกรมอนามัยกับกรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ เช่น การดูแลสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และระบบจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเรือนจำ โดยนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อจัดระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงการเข้าถึงระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ให้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากกรมราชทัณฑ์และกรมอนามัย รวมจำนวน 20 คน โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางของไผ่เป็นประธานการประชุม

เรือนจำกลางคลองไผ่ มีผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง อสรจ.มีลักษณะเป็นจิตอาสา โดยมีการขับเคลื่อนงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาอสรจ.เฉพาะด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Caregiver) โดยมีการให้ความรู้การกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โรคหลอดเลือดสมอง อาการแขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกการกายภาพบำบัดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ช่วยลดการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของผู้ป่วย ข้อเสนอแนะจากพยาบาลในเรือนจำ ควรมีการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ Care Manager และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ (Caregiver) ในการให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวให้มีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น หรือให้มีการพัฒนา อสรจ. เฉพาะด้านในการดูแลผู้สูงอายุ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุได้รับฟังข้อเสนอแนะและการให้บริการด้านสุขภาพกับผู้สูงอายุในเรือนจำ และจะนำไปปรึกษาหารือร่วมกับสปสช.และคณะทำงานตรวจราชการเขต 9 ในประเด็นแนวทางการความร่วมมือการดำเนินงาน Long Term Care ในเรือนจำ ในความเป็นไปได้ และแนวทางการเบิกจ่าย การเขียนโครงการ และประสานงานแนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา